

มาสด้าขยายปีกผุดดีลเลอร์ใหม่ยึดตลาดรถยนต์ภาค

ตะวันออก

กรุงเทพฯ - ประเทศไทย, 20 กันยายน 2555 – บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าเต็มสูบ เปิดแนวรุกเตรียมบุกยึดตลาดรถยนต์ทางภาคตะวันออก พร้อมผุดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ที่ทันสมัยและโลกว่าเดิม เติบโตบริการแบบครบวงจร เอาใจชาวสวนผลไม้ ซึ่งมาสด้าจังหวัดตราด นับเป็นโชว์รูมแห่งที่ 16 ในเขตภาคตะวันออก



แผนการบุกตลาดของมาสด้าเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เปิดแนวรุกบุกกรุงเทพฯ ได้ไม่นานก็เสริมแนวรุกในต่างจังหวัดต่อทันที คราวนี้เป็นฝั่งด้านภาคตะวันออกของไทย สุดชายแดนของประเทศ นั่นคือ มาสด้า สาขาจังหวัดตราด เพื่อหวังยึดพื้นที่ดูแลลูกค้าตามแนวชายฝั่งทะเลและชาวสวนผลไม้ โดยได้นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ไฟแรงเจ้าของพื้นที่เดิม ที่พร้อมขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากตัวเมืองจันทบุรี หลังประสบความสำเร็จและสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดในจังหวัดจันทบุรีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อลูกค้ากับการบริการแบบถึงลูกถึงคน ด้วยการบริการจากหัวใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งจังหวัด

[nggallery id=45]

นายโชอิชิ ยูกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลาดรถยนต์มาสด้าในภาคตะวันออกมีความคึกคักเป็นอย่างมาก ไ้มาตั้งแต่ชลบุรี ระยอง มาจันทบุรี สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี และรายล่าสุดคือจังหวัดตราด รวมทั้งสิ้นมีถึง 16 โชว์รูม ซึ่งตลาดในภูมิภาคแห่งนี้กำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ที่สำคัญมาสด้า มหาราช ถือเป็นผู้จำหน่ายที่เก่าแก่และอยู่กับลูกค้ามายาวนาน การเปิดโชว์รูมมาสด้าที่จังหวัดตราดในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์แบรนด์มาสด้ามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายบัณฑิต ตริยศิริเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสด้า มหาราช จำกัด กล่าวว่า รถยนต์มาสด้าเป็นที่เชื่อถือและมีชื่อเสียงอย่างมากในเขตจังหวัดจันทบุรีมายาวนาน และสำหรับคนที่นี่จะเรียกรถกระบะว่า “รถมาสด้า” เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาในเขตนี้มีแต่รถยนต์มาสด้า หลังจากที่ทาง มาสด้า มหาราช เข้ามาดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ในเขตนี้มาก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้เราสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น ประกอบกับการขยายโชว์รูมไปยังจังหวัดตราดในครั้งนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยยอดขายเฉลี่ยน่าจะเกินเดือนละ 100 คัน ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีสามารถขายรถยนต์มาสด้าไปแล้วมากกว่า 600 คัน ซึ่งน่าจะทะลุเกินเป้าหมายที่เราวางไว้

สำหรับโชว์รูม มาสด้า มหาราช ในกลุ่มของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 โชว์รูม โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในตัวเมือง
จันทบุรี มีโชว์รูมในตัวเมืองจำนวน 2 แห่ง และที่อำเภอสอยดาว 1 แห่ง สำหรับโชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวอย่าง
เป็นทางการในวันนี้อยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดตราด ตั้งอยู่เลขที่ 369 หมู่ 2 ถ. สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ. เมือง จ.
ตราด 22000 โทรศัพท์หมายเลข 039-523-777 เปิดให้บริการทุกวัน โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดตราด นายนภดล ศรีสุข พร้อมด้วยคุณไชอิชิ ยูกิ กรรมการผู้จัดการ มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย และ
มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยคุณพ่อ ยอด เสนารักษ์ (อุปสังฆราช) เป็นการประกอบพิธีตามแบบคริสต์ศาสนา
เพื่อความเป็นสิริมงคล